

# สมาชิก ช.พ.ค. โปรดทราบ

สมาชิก ช.พ.ค. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1.1 จะต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ให้แก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ทุกๆ เดือน ในอัตรา ดังนี้

- สมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินเดือนจะต้องยินยอม ให้หักเงิน ณ ที่จ่าย โดยหน่วยรับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินรวม ให้แก่หน่วยงานที่เป็นผู้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย โดยมีงบบัญชีรายชื่อของสมาชิกเป็นเอกสารประกอบการรับเงิน หน่วยงานรับเงิน ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินจากหน่วยหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการชำระเงินสงเคราะห์รายศพให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคลทุก 6 เดือน (สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี) หรือในกรณีที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอให้รับรองการชำระเงินเป็นกรณีๆ ไป ก็ได้

- สมาชิกที่ไม่มีเงินเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย จะต้องมาชำระด้วยตนเองทุกเดือน หรือฝากชำระเป็นรายปี ณ หน่วยงาน ช.พ.ค. ที่สมาชิกสังกัด โดยหน่วยรับเงิน ช.พ.ค. จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิก

1.2 สมาชิกย้ายที่อยู่หรือสถานที่ชำระเงิน สมาชิกต้องแจ้งการย้ายที่อยู่หรือสถานที่ชำระเงินให้ครูสภาหน่วยงานที่ตนสังกัดเดิมทราบภายใน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก การแจ้งย้ายเข้าที่ครูสภาสังกัดใหม่ โดยไม่ได้แจ้งย้ายจากสังกัดเดิม อาจทำให้เกิดการสับสน เป็นเหตุให้รายชื่อของท่านตกหล่น หรือมีปัญหาภายหลังได้

1.3 กรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล หรือเปลี่ยนประวัติส่วนตัว ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง ณ หน่วยงานที่สมาชิกสังกัดอยู่โดยด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน

**สมาชิกจะถูกถอนชื่อให้พ้นจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. สำนักงาน ช.พ.ค.**

จะถอนชื่อสมาชิกที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ผู้ที่ถูกถอนชื่อจะไม่ได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค. ผู้ที่ถูกถอนชื่อมีสิทธิยื่นเรื่องขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการคณะกรรมการ การ ช.พ.ค. กำหนด เมื่อคณะกรรมการ ช.พ.ค. อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกจึงจะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค.

**กรณีที่ถูกไล่ออก ปลดออกจากราชการ ยังคงมีสิทธิการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถูกปลดออก ไล่ออกจากราชการ ยังคงเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้**

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิก จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บเงิน ค่าสงเคราะห์รายศพ ให้หน่วยงานที่สมาชิกสังกัดทราบ

**การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ระเบียบ ช.พ.ค. ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่**

กำหนดให้สมาชิก ช.พ.ค. ที่ไม่มีบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา - มารดา คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรนอกสมรส ที่บิดารับรองแล้ว จึงจะมีสิทธิระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร หรือผู้อุปการะ หรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ครูหรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาได้ สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้ทำการระบุสิทธิรับเงินไว้แล้วตามระเบียบเดิม ให้ยังคงได้รับสิทธิตามที่ทำการระบุไว้แล้ว ไม่ต้องทำการระบุใหม่

**สำนักสวัสดิภาพครู**

เลขหมายโทรศัพท์อัตโนมัติ 100 เลขหมาย

เบอร์ Call center โทร. 0-2 288-4500

เบอร์ แฟกซ์ กลุ่ม ช.พ.ค. 0-2 288-4532 , 0-2 288-4505

## สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู (ช.พ.ค.- ช.พ.ส.)

เป็นสวัสดิการที่จัดให้เฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษา การสมัครเป็นสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู (ช.พ.ค.- ช.พ.ส.) ผู้สนใจที่มีสถานะเป็นบุคลากรทางการศึกษาอายุไม่เกิน 35 ปี สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัคร 1,050 บาท โดยสามารถได้ที่ สำนักงาน สกสค. (ครุสภา) (มหาวิทยาลัยหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ชำระค่ารายศพบให้ทุกเดือน) และสมัครได้ที่สำนักงาน สกสค. สาขาปทุมธานี (นำเงินไปชำระค่ารายศพบด้วยตนเองหรือแจ้งหักชำระค่ารายศพบผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย) บุคลากรที่มีอายุเกิน 35 ปี สำนักงาน สกสค. จะเปิดประกาศรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

เมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 970,000 บาท (ข้อมูล ณ เดือน ก.ค.57)

ดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.otep.go.th/>